

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023

CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trưởng
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

Những sự kiện quan trọng:

20/11: Ngày Nhà giáo Việt Nam

9/12: Hội chợ từ thiện Giáng sinh

18-29/12: Nghỉ Giáng sinh và Tết Dương lịch

12/1: Học phần 2 kết thúc

15/1: Học phần 3 bắt đầu



Nam Phương Lớp 10 cười rạng rỡ đến trường, sẵn sàng cố gắng hết sức trên chặng đường học tập.



Ngày Nhà giáo Việt Nam – Quý thầy cô nhận được nhiều tình yêu thương từ các em học sinh

Thông điệp của thầy Hiệu Trưởng

Kính gửi Quý phụ huynh,

Trải qua tháng 11 đầy bận rộn tại trường Quốc tế Singapore @ Cần Thơ. Mỗi ngày, các em học sinh đã học tập rất chăm chỉ, và chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời trong ngày hiến chương Nhà giáo với những màn trình diễn đặc sắc đến từ các em học sinh. Toàn thể nhân viên và giáo viên cảm thấy biết ơn vì đã nhận được nhiều tình cảm từ Quý phụ huynh và các em học sinh. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Quý phụ huynh và các em học sinh vào hôm đó.

Hội chợ từ thiện Giáng sinh sẽ được tổ chức tại trường chúng ta vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 và rất hy vọng được gặp mọi người ở đó. Các em học sinh sẽ làm bài kiểm tra Học kỳ Một vào thứ Sáu tuần này. Các em đã học tập rất chăm chỉ và chúc các em đạt được kết quả tốt nhất trong kì kiểm tra sắp tới.

Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp đến, các lớp sẽ học đến hết ngày 15 tháng 12. Và bắt đầu học lại vào ngày 2 tháng 1 sau 2 tuần nghỉ lễ.

Chúc toàn thể gia đình SIS Cần Thơ một kỳ nghỉ Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả chúng ta đã cùng chung tay hỗ trợ nhau trên suốt chặng đường tại SIS Cần Thơ, chúc Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!

Trân trọng,

Thầy Ben

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023



Học sinh Lớp K2 hào hứng tham gia trò chơi bịt mắt bắt dê trong tiết học ngoài trời (hình trên)

Học sinh Lớp 6 sử dụng kính hiển vi để quan sát tế bào thực vật (hình dưới).



Gia Kỳ Lớp Prep đang kết hợp một chiếc lá với màu sắc, giấy và kỹ năng để tạo nên một chú cá xinh đẹp.

Các giá trị đạo đức

Trong tháng 11, các em học sinh được khám phá những đức tính về Trách nhiệm và Siêng năng.

Trách nhiệm là phải đáng tin cậy và làm tốt mọi việc. Bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn làm. Khi phạm sai lầm, bạn cố gắng sửa chữa thay vì kiêu căng. Trách nhiệm có nghĩa là đưa ra những lựa chọn thông minh và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Người có trách nhiệm sẽ xây dựng được niềm tin với người khác.

Siêng năng là làm việc chăm chỉ và làm hết sức mình. Nó liên quan đến việc chăm sóc và thực hiện các nhiệm vụ từng bước một. Siêng năng giúp bạn làm mọi việc một cách xuất sắc và đầy nhiệt huyết. Khi bạn nỗ lực hết mình trong mọi việc bạn làm, điều đó sẽ dẫn đến thành công.

Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu học tập toàn trường trong tháng 11 là nuôi dưỡng Tư duy phản biện ở học sinh. Những người có tư duy phản biện sử dụng bộ não của mình để giải quyết vấn đề một cách hợp lý và khéo léo.

Người có tư duy phản biện đặt câu hỏi, cân nhắc các ý tưởng khác nhau một cách cẩn thận và học các kỹ năng *tư duy* cần thiết.

Một cách để cải thiện Tư duy phản biện là khám phá và trải nghiệm thế giới xung quanh chúng ta. Việc cho phép trẻ có thời gian chơi tự do sẽ khuyến khích điều này. Trong thế giới bận rộn của chúng ta, đôi khi chúng ta quên mất tầm quan trọng của việc vui chơi đối với trẻ em. Khi trẻ tự chơi, trẻ phải vận dụng kỹ năng tư duy để vượt qua thử thách. Và chính những vấn đề đòi hỏi tư duy thông minh để giải quyết sẽ giúp trẻ mở rộng và hoàn thiện trí tuệ hơn.

Nếu chúng ta chỉ dạy trẻ những gì chúng ta biết thì kiến thức của trẻ chỉ hạn chế ở mức kiến thức của ta. Nhưng nếu chúng ta dạy trẻ cách suy nghĩ, kiến thức của trẻ sẽ trở nên vô tận!



Cô Quỳnh chia sẻ kỹ năng giảng dạy trong tiết dạy mẫu Lớp 4 với sự tham gia của các hiệu trưởng, giáo viên và khách mời đặc biệt của Bộ GD&ĐT (hình trên và hình dưới).



Câu lạc bộ Xếp hình - Kim Bobin và Lê Phương Nghi xuất sắc hoàn thành đầu tiên.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ NEWSLETTER

THÁNG 11, 2023



Ngày nhà giáo Việt Nam – Các em học sinh thể hiện tình cảm với thầy cô (hình trên). **Cuộc thi hùng biện 2023** các em học sinh chiến thắng đang vui mừng nhận giải thưởng (hình dưới).



Giải thưởng SWLG của nhà trường dành cho những học sinh học tập chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những em học sinh đạt thành thắng này như sau:

Những nhà tư duy phản biện

Lớp Nursery - Võ Nguyễn Châu, Lớp K1 - Mã Cát Tường, Lớp K2 - Lê Thiên Lộc, Lớp Prep – Nguyễn Gia Kỳ, Lớp 1 – Phạm Quỳnh Anh, Lớp 2 – Nguyễn Hoàng Bảo, Lớp 3 – Phạm Thanh Hải, Lớp 4 – Trần Hiếu Thịnh, Lớp 5 - Lâm Quang Minh, Lớp 6 – Nguyễn Huy, Lớp 7 – Trần Lê Phương Linh, Lớp 8 - Ngô Trang Linh, Lớp 9 – Đoàn Đồng Gia Huy, Lớp 10 – Nguyễn Nhật Nam Phương, Lớp 11 – Trần Ngọc Thảo Ngân

**Chúc mừng những nhà tư
duy phản biện của chúng ta!**

Bản Sắc Phương Đông Giáo Dục Toàn Cầu



Học sinh lớp K2 Thiên Lộc và Khả Di đáng quan sát sự chuyển đổi màu trong Thí nghiệm Di chuyển Màu sắc.



Các giáo viên KIK xinh đẹp trong tà áo dài vui vẻ tạo dáng trước ống kính vào ngày Nhà giáo Việt Nam



Các em học sinh Lớp 9 trải nghiệm chèo thuyền kayak trong khóa học OBV tại Vịnh Hạ Long (hình trên).

Học sinh Lớp 1 học cách chơi bóng rổ trong tiết Thể dục (hình dưới).



Chương trình OBV Lớp 9 hướng dẫn các em học sinh các kỹ năng sinh tồn ở môi trường ngoài trời.